



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๒๖๓

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

๑ ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อัมรินทร์วรวิหาร เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) facebook/prbangkok

ฉบับที่ 235/2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ เปิด“หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตดินแดง แห่งที่ 48 ในกรุงเทพมหานคร
- ☺ กทม. ขกระดับ 100% ติดตามสถานการณ์ ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
- ☺ กทม. จับมือ สธ. มอบของขวัญปี 64 แשרข้อมูลสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
- ☺ กทม. จัดอบรมเทศกาล พัฒนาศักยภาพรอบด้าน
- ☺ สร้างภาคีเครือข่ายดูแลรักษาสภาพถนน ให้สวยงามปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ ห้วยขวางจัดกิจกรรม “ตลาดนัดศุกร์สุข” ประจำเดือน ธ.ค. 63
- ☺ มีนบุรีรณรงค์ขับจี้ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
- ☺ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☺ หนองแขมจัด โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
- ☺ ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☺ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

เปิด“หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตดินแดง แห่งที่ 48 ในกรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มอบนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยในวันนี้ (22 ธ.ค. 63) เวลา 14.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร (ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน กทม.) กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตดินแดง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตดินแดง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเขตดินแดง จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมหอเกียรติยศฯ ซึ่งสำนักงานเขตดินแดงได้จัดตั้งหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานขึ้นบริเวณอาคารเอนกประสงค์ มีเนื้อที่ภายในรวม 72 ตารางเมตร เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมภาพกิจกรรม แสดงผลงานของจิตอาสา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของจิตอาสาพระราชทาน จากนั้นปลูกต้นทองอุไรเพื่อสาธารณประโยชน์ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเขตดินแดง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา พัฒนาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.จิตอาสาพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งแยกย่อยออกเป็นการพัฒนาด้านต่างๆ 6 ประเภท ได้แก่ ด้านพัฒนาคลอง ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม และด้านสาธารณภัย 2.จิตอาสาภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจระวัง แจ้งเตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และ 3.จิตอาสาเฉพาะกิจ มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาช่วยปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เช่น งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 งานสวดพระอภิธรรมศพ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น

สำหรับ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” (Hall of Fame) เป็นสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูจิตอาสาพระราชทานผู้ทำความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนและไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว 48 สำนักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางเขน บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางพลัด บางคอแหลม สาทร ราชเทวี คลองเตย ยานนาวา ธนบุรี พญาไท บางนา คลองสาน วัฒนา ลาดพร้าว บางซื่อ บางรัก ห้วยขวาง มีนบุรี สะพานสูง จอมทอง พระนคร หนองแขม บางบอน บางกอกใหญ่ ดลสังข์ สัมพันธวงศ์ ดอนเมือง หลักสี่ ทวีวัฒนา คันนายาว คลองสามวา ดุสิต ปิงกุ่ม ภาษีเจริญ บางแค ทุ่งครุ บางขุนเทียน หนองจอก ประเวศ บ่อประเวศ ทุ่งครุ พะนา และดินแดง โดยประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

(สกนธ...สปส. รายงาน)

กทม. ยกกระดับ 100% ติดตามสถานการณ์ ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

(22 ธ.ค. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 101/2563 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทน บข.น. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ให้ทุกเขตเร่งรัดตรวจสอบโรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ ไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ เพื่อตรวจคัดกรอง รวมทั้งหาข้อมูลแรงงานต่างด้าวทั้งด้านจำนวนและความเสี่ยง เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นอกจากนี้ได้กำชับให้ด่านสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บข.น. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้น ให้เข้มงวดการตรวจยานพาหนะต่างๆ หากพบว่ามีแรงงานต่างด้าวโดยสารมาให้ดำเนินการตามขั้นตอนมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำชับให้คณะทำงานประสานงานดูแลความสงบเรียบร้อย และสำนักงานเขตเข้มงวดการตรวจแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการ และสถานที่ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 อย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการรักษาระยะห่าง บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หมั่นทำความสะอาดสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

หน่วยงานกทม. ยกกระดับป้องกันการแพร่ระบาด 100%

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น 100% เหมือนที่เคยปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้ และให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่คาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้มีที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่เคยเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นมา เข้าสู่ระบบคัดกรอง BKK Covid-19 ทุกคน เพื่อสำนักอนามัยจะเข้าไปตรวจคัดกรองอย่างละเอียดต่อไป รวมทั้งให้โรงพยาบาลในสังกัดและศูนย์บริการสาธารณสุขเตรียมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ให้พร้อมรับมือกรณีเกิดการแพร่ระบาดลุกลาม ขยายวงกว้าง ให้สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ เฝ้าระวัง ตรวจสอบหากมีแรงงานต่างด้าวแปลกหน้าในชุมชนให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมโรงพยาบาลรองรับสถานการณ์โควิด-19

สำหรับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 2,526 เตียง ปัจจุบันมีเตียงว่าง จำนวน 2,337 เตียง โดยส่วนของกรุงเทพมหานคร มีการสำรองเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 88 เตียง และสามารถขยายเพิ่มเติมรองรับได้อีกประมาณ 400 เตียง นอกจากนี้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครยังได้ลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อลดความหนาแน่นของผู้รับบริการ เช่น การให้บริการระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) การให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile lab) หรือขยายระยะเวลาการนัดหมาย รวมทั้งการจัดส่งยาแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) จะประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทุกวัน เพื่อให้สามารถวางแผนและสั่งการ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่อไป

กทม. จับมือ สธ. มอบของขวัญปี 64 แคร่ข้อมูลสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

(22 ธ.ค. 63) เวลา 09.35 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประทานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมสูงสุด โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารกรมการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการนำระบบทะเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาสนับสนุนการให้บริการระบบสุขภาพแบบเครือข่ายแก่ประชาชน จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านวิชาการ การศึกษา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์

สำหรับระบบทะเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านการบริการระบบสุขภาพระดับจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการปัญหาด้านสุขภาพของโรคที่เกิดกับประชากรในพื้นที่ ช่วยบริหารและจัดการสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานที่แลกเปลี่ยนกันได้แบบทันที มีความถูกต้อง รวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface) ระบบทะเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (PHR) นั้น เป็นโครงการที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เช่น ข้อมูลผู้ป่วย บุคคลอ้างอิง การแพทย์ การส่งต่อ การเข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค อาการเจ็บป่วย ทำหัตถการและผ่าตัด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจจากภาพถ่ายทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ผู้ให้บริการ การทำนัด รายการการขอส่งต่อเฉพาะเรื่อง และภาพถ่ายทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยแพทย์ทราบประวัติการรักษาของผู้ป่วย และสามารถทำการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านหนังสือแสดงเจตนาใช้บริการทางการแพทย์ การรักษาทางไกล และยินยอมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ พัฒนาการใช้งานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงการพัฒนาวิชาการร่วมกันเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในด้านอื่นๆ ต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นี้ มีผู้แทนในการลงนาม ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยระหว่างสังกัดหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยเคยมีประวัติในการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น จะไม่มีข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยต่างสังกัดหน่วยงานกัน แต่ในปีใหม่นี้ (พ.ศ. 2564) เป็นต้นไป แพทย์ที่ทำการรักษาจะสามารถดึงข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมที่ผู้ป่วยเคยรักษาได้ อาทิ เคยรับการรักษาอะไรมาก่อน มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง มีประวัติแพ้ยาอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งการจะแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวได้นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อน โดยกรุงเทพมหานครเชื่อว่าผู้ป่วยจะสามารถเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการยินยอมให้โรงพยาบาลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข จะได้มีการประสานความร่วมมือในด้านอื่นๆ (โควิด-19) ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

(มูทิตา...สปส. รายงาน)

กทม. จัดอบรมเทคนิค พัฒนาศักยภาพรอบด้าน

(22 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. : นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทคนิค โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทคนิค และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทคนิคจัดโครงการอบรมการพัฒนาสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทคนิค เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย และเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตน รวมทั้งหลักการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในทุกสภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นิติกร เจ้าพนักงานเทคนิค ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ สังกัดสำนักเทคนิค และสำนักงานเขต รวมจำนวน 173 คน การอบรมเป็นแบบไป-กลับ แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 4 วัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.63 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.64 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-15 ม.ค.64 สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบริหารงานและทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การแก้ไขเหตุร้องเรียน วิธีป้องกันสารเคมีอันตรายและความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการด้านการข่าว การบังคับการจราจรในที่ห้ามจอด การสืบสวน สอบสวน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางจินดาภรณ์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทคนิคกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการควบคุมและบังคับการตามกฎหมาย การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรให้มีความคล่องตัวและความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เช่น การกวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า การเคลื่อนย้ายยานยนต์ การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการสั่งการจากผู้บริหารประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ต้องขอชื่นชมสำนักเทคนิคในฐานะที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทคนิค สำนักงานเขต และมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสายงานเทคนิค รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในภาคสนามเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดอันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเทคนิคและกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญและตั้งใจรับความรู้ในการอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

(อรุณชญาณ์...สปส. รายงาน)

สร้างภาคีเครือข่ายดูแลรักษาสภาพถนน ให้สวยงามปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

(22 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยมี นายสุริยชัย ธีววรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทคนิค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทคนิค สำนักงานเขต 50 เขต คณะกรรมการอำนวยการฯ และผู้แทนหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทคนิคได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเมืองให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) เพื่อสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยกันดูแลรักษาภูมิทัศน์ของถนน อันจะส่งผลให้เมืองสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 2563

ได้กำหนดถนนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 66 สาย แบ่งเป็น 104 ช่วงถนน ซึ่งจากการประเมินมีถนนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 81 ช่วงถนน ไม่ผ่านการประเมิน 10 ช่วงถนน และถนนที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ 13 ช่วงถนน ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้การดำเนินการโครงการดังกล่าวใน 2 ส่วน ได้แก่ การรักษาสภาพถนนที่ผ่านการประเมินแล้ว 81 ช่วงถนน และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงถนนอีก 10 ช่วงถนน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเขตที่มีถนนผ่านการประเมิน จำนวน 81 ช่วงถนน ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันดูแลรักษาสภาพถนนให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าของอาคารร้านค้าบริเวณถนนดังกล่าว ส่วนถนนที่ไม่ผ่านการประเมิน 10 ช่วงถนน ให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนถนนที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จในเดือนม.ค.64 และถนนที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ 13 ช่วงถนน ให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้แล้วเสร็จในเดือน ก.พ.64 เพื่อให้ผ่านการประเมินเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินถนนเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 1.การจอดหรือขับขีรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 2.ป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 3.การตั้งวางสิ่งของบนทางเท้า 4.สิ่งปฏิกูล ขยะ มูลฝอย 5.หาบเร่-แผงลอย ที่ผิดกฎหมาย 6.ความสะอาดของหาบเร่ แผงลอย (ที่ได้รับอนุญาต) ความเรียบร้อยของหาบเร่ แผงลอย (ที่ได้รับอนุญาต) 7.สภาพของป้าย ไฟสัญญาณจราจร และสีขอบทางเท้า 8.สภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 9.สภาพพื้นผิวและความสะอาดเรียบร้อยของผิวจราจร 10.สภาพพื้นผิวและความสะอาดเรียบร้อยทางเดินทางเท้า 11.สภาพการใช้งานของไฟฟ้าส่องสว่าง 12.สภาพดอกไม้ ต้นไม้ หรือสวนหย่อมริมทางเท้า (ควรมองดูสวยงาม ไม่เหี่ยวเฉา สะอาด และไม่รูก) 13.สภาพต้นไม้ (ควรมองดูแข็งแรง สวยงาม สะอาด ไม่รูก และไม่เป็นจุดอับบังสายตา) 14.ความเรียบร้อยของสายสื่อสาร 15.สภาพโครงสร้าง วัสดุ และความสะอาดเรียบร้อยของป้ายรถโดยสารประจำทาง/ศาลาที่หักผู้โดยสาร และ 16.สภาพโครงสร้าง วัสดุ และความสะอาดเรียบร้อยของสะพานลอย

ส่วนถนนเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านการประเมินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ 1.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตห้วยขวาง 2.ถนนพญาไท เขตราชเทวี 3.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง 4.ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 5.ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร 6.ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร 7.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร 8.ถนนมิตรภาพไทย-จีน เขตสัมพันธวงศ์ 9.ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต 10.ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 11.ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา 12.ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย 13.ถนนพระราม 4 ทั้งสองฝั่ง เขตคลองเตย 14.ถนนพระรามเก้า เขตสวนหลวง 15.ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง 16.ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตพระโขนง 17.ถนนสุขุมวิท 13 เขตบางนา 18.ถนนสรรพาวุธ ทั้งสองฝั่ง เขตบางนา 19.ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 20.ถนนพระราม 4 ขาออก เขตปทุมวัน 21.ถนนพระราม 6 เขตปทุมวัน 22.ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 23.ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตบางรัก 24.ถนนสาทรใต้ เขตบางรัก 25.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เขตยานนาวา 26.ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร 27.ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 28.ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ 29.ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 30.ถนนเทพารักษ์ เขตบางเขน 31.ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 32.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว 33.ถนนโยธินพัฒนา เขตลาดพร้าว 34.ถนนเฉลิมพงษ์ เขตสายไหม 35.ถนนเทพารักษ์ เขตสายไหม 36.ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ 37.ถนนเลียบคลองสอง เขตคลองสามวา 38.ถนนมิตรไมตรี ทั้งสองฝั่ง เขตคลองสามวา 39.ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 40.ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 41.ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ 42.ถนนศรีบูรพา เขตบางกะปิ 43.ถนนพระราม 9 เขตบางกะปิ 44.ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางกะปิ 45.ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ 46.ถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี 47.ถนนนิมิตรใหม่ เขตมีนบุรี 48.ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก 49.ถนนฉลองกรุง เขตหนองจอก 50.ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง 51.ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ เขตลาดกระบัง 52.ถนนนวมินทร์ เขตคันยานาว 53.ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว 54.ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เขตสะพานสูง 55.ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 56.ถนนพุทธมณฑล สาย 3 เขตทวีวัฒนา 57.ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 58.ถนนสิรินธร เขตบางพลัด 59.ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า เขตบางพลัด 60.ถนนบรมราชชนนี ขาออก เขตบางกอกน้อย 61.ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ 62.ถนนพระปกเกล้า ขาเข้า เขตธนบุรี 63.ถนนอินทพิทักษ์ เขตธนบุรี 64.ถนนกรุงธนบุรี ฝั่งเลขคู่ เขตคลองสาน 65.ถนนกรุงธนบุรี ฝั่งเลขคี่ เขตคลองสาน 66.ถนนประชาธิปไตย ขาออก เขตคลองสาน 67.ถนนพระราม 2 ทั้งสองฝั่ง เขตจอมทอง 68.ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้า เขตจอมทอง 69.ถนนเอกชัย เขตบางบอน 70.ถนนบางบอน 4 เขตบางบอน 71.ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 72.ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ 73.ถนนพุทธบูชา เขตทุ่งครุ 74.ถนนประชาธิปไตย ทั้งสองฝั่ง เขตทุ่งครุ 75.ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 76.ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค 77.ถนนบางแวก เขตบางแค 78.ถนนพุทธมณฑล สาย 1 เขตภาษีเจริญ 79.ถนนราชพฤกษ์ ทั้งสองฝั่ง เขตภาษีเจริญ 80.ถนนบางบอน 4 เขตหนองแขม 81.ถนนเพชรเกษม 69 เขตหนองแขม

หน่วยวางจัดกิจกรรม “ตลาดนัดศุกร์สุข” ประจำเดือน ธ.ค. 63

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์สุข ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการค้าในพื้นที และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบสำหรับเดือนที่กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 07.00-15.00 น. ณ บริเวณพื้นที่หน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตห้วยขวาง มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมชม ชิม ซ้อป สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โปรดสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2277 9100-3 ต่อ 7488

(ปชส...เขตห้วยขวาง รายงาน)

มีนบุรีรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

นายไพโรจน์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 เขตฯ มีความห่วงใยจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพราะช่วงวันหยุดยาวมักมีการเดินทางไปเยี่ยมญาติ พักผ่อนในต่างจังหวัด อีกทั้งมีการจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลอง จึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมากทุกปี เขตฯ จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยด้วยการไม่ขับเร็วเกินกำหนด ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง หากขับระยะทางไกล ควรแวะพักระหว่างทาง หรือถ้า่วงควรหยุดรถเพื่อพักก่อน ไม่ควรฝืนขับต่อ และไม่ควรถืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลง ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีความผิด ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อลดอุบัติเหตุ อันจะทำให้เทศกาลวันหยุดยาวและการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นี้ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคนครอบครัวอย่างแท้จริง หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ควรจดจำ ได้แก่ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 ดับเพลิง 199 และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669

(ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนคลองตะเอนต. ช.สุวินทวงศ์ 22 ถ.สุวินทวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

เขตหนองแขม วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนดวงเดือนและชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตประเวศ วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านดีวัน แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374 -5

(ปชส...เขต รายงาน)

หนองแขมจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ออกตรวจสุ่มลักษณะด้านกายภาพ ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร (SI 2) รวมทั้งตรวจหาสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (TEST kit) ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ ดังนี้ วันที่ 24 ธ.ค. 63 ณ ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และโรงเรียนอนุบาลรักวิทย และวันที่ 25 ธ.ค. 63 ตลาดนัดวัดอุดมรังสี สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 0939 ต่อ 73178-7319, 0 2421 8386

(สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 24 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย ช.อ่อนนุช 82 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดศรีเยี่ยม และวัดม่วงพลอยวิริยาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตวังทองหลาง วันที่ 25 ธ.ค. 63 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 94, 114-122 และ ถ.ประดิษฐานุธรรม วันที่ 26 ธ.ค. 63 ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 71, 89-99, 114-122 และ ถ.ประดิษฐานุธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2281 3012

เขตประเวศ วันที่ 24 ธ.ค. 63 ณ มัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม ถ.อ่อนนุช บริเวณสะพานลอยโรงเรียนงามมานะ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.42 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านซ่อมรถยนต์คาร์เซอร์วิส ถึงสามแยกพัฒนาการตัดใหม่ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.14 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านมณฑนา 2 ถึงหน้าหมู่บ้านชวนชื่นและถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)